

ตาราง แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง (RM-3) รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คณะ	ความเสี่ยงที่พบ	จำนวน KRI	KRI				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
			ตัวชี้วัดความเสี่ยง(KRI)	เป้าหมาย(ค่าที่จะได้รับ)	ผลดำเนินงาน KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ				
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1	จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษามาตามระยะเวลาของหลักสูตร ร้อยละ 50	มีสัดส่วนสำเร็จการศึกษามาตามระยะเวลาของหลักสูตร ร้อยละ 98	มีสัดส่วนสำเร็จการศึกษามาตามระยะเวลาของหลักสูตร ร้อยละ 98	บรรลุ	-	กำกับติดตามผลการศึกษาของนิสิต	1.กำกับติดตามการลงทะเบียนและผลการศึกษาของนิสิตทุกภาคการศึกษา 2.จัดกิจกรรมสอนเสริมทางวิชาการแก่นิสิตกลุ่มเป้าหมาย	หัวหน้าสาขา/ประธานหลักสูตร
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	รูปแบบการบริหารและการติดตาม	1	จำนวนนิสิตเป็นไปตามแผนการรับนิสิต	ความแตกต่างจำนวนรับนิสิตแตกต่างจากแผน ไม่เกินร้อยละ 10	จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผน มีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก 2 ราย จากแผน 10 ราย	ไม่บรรลุ	การแข่งขันของหลักสูตรที่มีลักษณะเดียวกัน	1.ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผลงานของนิสิตและผลงานทางวิชาการของหลักสูตร 2. จัดกิจกรรม Open House 3. การสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษ	1.จัดกิจกรรม Open House และประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2.คัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษและให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีศักยภาพเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	พฤษภาคม 2560/ประธานหลักสูตร
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ผลงานวิจัยไม่ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบของกรณีพิมพ์	1	ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์นักวิจัย	มีผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ 1 เรื่อง/คน/ปี	คณาจารย์นักวิจัยมีผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ 29 ผลงาน จากจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ 19 คน	บรรลุ	-	-	-	-
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ความล่าช้าในการดำเนินการทางพัสดุเป็นเหตุให้ไม่ได้รับครุภัณฑ์ตามต้องการ	1	การได้จัดสรรงบประมาณตามความต้องการของหน่วยงาน	- การได้จัดสรรงบประมาณตามความต้องการของหน่วยงาน - มีผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย	มีการกำกับติดตามการจัดสรรงบประมาณตามความต้องการของหน่วยงานและมีผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย	บรรลุ	-	-	-	-
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	บุคลากรด้านการเงินและบัญชีปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ	2	มีบุคลากรประจำที่ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการเงินและบัญชี	มีบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหน้าที่โดยตรง	ยังอยู่ระหว่างการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและการบัญชีโดยตรง	ไม่บรรลุ	ไม่มีบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหน้าที่โดยตรง	1.เร่งรัดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี 2.พัฒนาบุคลากรให้เกิดความชำนาญในการตรวจสอบและจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรรหาและคัดเลือกบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี	มิถุนายน 2560/รองคณบดีฝ่ายบริหาร
			การกำกับดูแลเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย	ไม่มีความผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณและการเงิน	มีความผิดพลาดและความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเอกสารการเงิน	ไม่บรรลุ				

หมายเหตุ ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดยการประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 วาระเพื่อพิจารณา รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(งวดก่อน รอบ 6 เดือน)



(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยพิษฐางกูร)

คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ